

GẶP MẶT CÁN BỘ, HỘI VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

đã có nước sạch phục vụ nhân dân. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về lượng dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền cơ bản đáp ứng yêu cầu để ra.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả.

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; trong đó đẩy mạnh tập trung tích tụ đất đai, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật và công

nghệ sinh học vào sản xuất, bảo đảm sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện tối các nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Thái Bình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục có biện pháp thu hút đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng

công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình của địa phương...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn cán bộ, hội viên Cầu lạc bộ nắm chắc các chủ trương của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến tới mọi người; đồng thời với kinh nghiệm

những năm công tác tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng tỉnh ta ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong những tháng đầu năm 2018, hội viên Cầu lạc bộ mong muốn trong thời gian tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục giữ vững sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu La Tiến. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc

lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án có tổng chiều dài nghiên cứu 7,8km, trong đó cầu La Tiến dài khoảng 1km, đường dẫn phía Thái Bình dài 5,6km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 1,2km.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án bắt đầu triển khai

từ tháng 11/2017, đến nay mặt bằng trên địa phận tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành; phía Thái Bình đã bàn giao được 3,6km/6km, dự kiến đến ngày 27/8/2018 sẽ bàn giao thêm được 0,6km đoạn qua địa phận xã Thống Nhất (Hưng Hà). Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã đón tiếp đơn vị thi công hoàn thành các công tác chuẩn bị như lắp trạm điện, trạm trộn bê tông, làm đường công vụ, dựng lán trại, bãi đúc cầu kiện, bê đúc dầm SuperT; đã thực hiện dứt trước các cấu kiện đúc sẵn như cống tròn, cống hộp, cọc bê tông cốt thép thường, cọc cọc bê tông cốt thép dự ứng lực...

Phân đường phía Thái Bình hiện nay đã đào đắp đến lớp nền đường K98 được 3,9km/6km. Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đầu tuyến trên phạm vi hai xã Đoàn Hùng và Thống Nhất (Hưng Hà)...

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, huyện Hưng Hà và các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Khi đã có mặt bằng sạch, đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, vật tư triển khai

thi công theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ...

Đến kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ nút giao đường Thái Bình - Hà Nam đến xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng tình với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước. Đối với một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, huyện Hưng Hà khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất. Khi đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật...

PHẠM HÙNG

TẬP HUẤN CÁN BỘ CHỦ CHỐT...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018 - 2020. Đại diện Hội CCB tỉnh hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; hướng dẫn quy trình thực hiện công tác giám sát và phân biện xã hội; triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong quý IV và đầu năm 2019. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

tỉnh từ đầu năm đến nay. Thông qua hội nghị nhằm giúp các CCB kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chức và hội cơ sở, từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tới các đại biểu một số kết quả nổi bật về xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua; lộ trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh: Để phần đầu thực hiện mục tiêu 100% xã về đích NTM trong năm 2019, từ đó xây dựng huyện NTM, Thái Bình trở thành tỉnh NTM, tỉnh đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, chủ động xây dựng, thành phố trực tiếp phụ trách các huyện, xã, đón tiếp các địa phương xây dựng NTM. Tỉnh đã có nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thực hiện các tiêu chí NTM, đầu tư, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế đối với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là vai trò của các cấp hội CCB

trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hội CCB các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, từ đó hưởng ứng, đồng thuận với chủ trương của tỉnh về xây dựng NTM, thực hiện chương trình nước sạch nông thôn...; đồng thời tiếp tục phân ánh ý kiến, kiến nghị của người dân về các vấn đề liên quan đến xây dựng NTM, nước sạch nông thôn, ô nhiễm môi trường tới các cơ quan chức năng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp hội CCB, nhất là đội ngũ cán bộ CCB chủ

chốt tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch, phần tử cơ hội kích động gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Cùng với đó, phát huy vai trò nông cốt, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Giới thiệu khái quát về Công ty Conch Venture Holdings Limited, bà Li Zhaohui, Phó Tổng giám đốc cho biết: Công ty hiện có 53 công ty con với hơn 1.500 công bộ, nhân viên. Đến nay, Công ty đã phát triển được 199 nhà máy đốt rác thải phát điện tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Italia và Trung Quốc. Theo đề xuất của Công

ty về nhà máy đốt rác thải phát điện, nhà máy sẽ có quy mô diện tích khoảng 8ha, cách khu dân cư từ 100 - 130m, các mô đun lò đốt sẽ có công suất từ 300 - 750 tấn/ngày, có thể đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai của các thành phố, khu vực khác nhau theo hình thức kết hợp; phát thải khi đáp ứng được tiêu chuẩn của EU2010; rác có thể được đốt và phát điện.

Bà Li Zhaohui, Phó Tổng giám đốc Công ty bày tỏ mong muốn được tỉnh tạo điều kiện để có thể khảo sát đầu tư tại Thái Bình, đồng thời cam kết sẽ tập trung toàn nhân lực và các kỹ thuật tiên tiến nhất để dự án có thể triển khai được trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng và hoan nghênh ý tưởng đầu tư của Công ty về Thái Bình, đồng thời thông tin cho Công ty về

tình hình xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 6 nhà máy xử lý rác thải được chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 2 nhà máy đã đi vào hoạt động, tuy nhiên công suất còn nhỏ, việc xử lý rác thải chủ yếu được thực hiện thủ công. Vì vậy, tỉnh mong muốn có sự đầu tư xử lý rác thải với công nghệ hiện đại nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Công ty nghiên cứu kỹ

một số vấn đề đó là tình chưa có hệ thống thu gom rác thải tập trung nên chưa hình thành được nguồn rác tập trung; với diện tích 8ha xây dựng nhà máy sẽ rất khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; về đơn giá xử lý rác thải, sẽ có sự biến động, thỏa thuận kỹ giữa tỉnh và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành thu thập kiến thuận lợi cho Công ty nghiên cứu khảo sát đầu tư trên địa bàn.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018 và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp.

8 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 33.161 tỷ đồng, tăng 18,99% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại ước đạt 24.324 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 926 triệu USD, tăng 9,77% so với cùng kỳ. Các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đã thu hút 458 dự án đầu tư, trong đó có 379 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 85.000 lao động. Giá trị sản xuất của KCN, CCN chiếm khoảng trên 42% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động ổn định của 247 làng nghề, tạo việc làm cho hơn 150.000 lao động. Sở Công Thương cũng làm tốt công tác quản lý nhà nước, công tác khuyến công, khuyến thương và quản lý thị trường.

Để đạt được mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 54.432 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2017; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 13,04% so với năm 2017; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.545 triệu USD, tăng 11,06% so với năm 2017, Sở Công Thương đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể để thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2018.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của

ngành Công Thương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Nhằm thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh tiếp tục phát triển, hoàn thành kế hoạch năm 2018, đồng chí yêu cầu Sở Công Thương tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nghiên cứu, tham mưu giải pháp cho UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả. Các sở, ngành tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cơ chế, chính sách huy động nguồn lực theo hướng xã hội hóa để đầu tư hạ tầng phát triển các KCN, CCN hiện đại thu hút các dự án lớn vào địa bàn tỉnh; chú trọng đầu tư công trình, quản lý công tác xử lý môi trường tại các KCN, CCN, làng nghề bảo đảm cho phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo để thu hút các dự án, doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh; trong đó tập trung minh bạch hóa chủ trương, cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thiết thực. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương triển khai thực hiện công tác khuyến công, khuyến thương, quản lý thị trường hiệu quả hơn nữa; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành cơ quan, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

KHÁC ĐUẦN

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

NTM của Kiến Xương. Đồng chí yêu cầu huyện Kiến Xương cần quyết tâm bằng mọi cách để đưa các xã về đích NTM trước năm 2020. Trước mắt bố trí các lực lượng xuống địa bàn các xã triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện từng tiêu chí ở từng xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức truyền phổ, đa dạng tới các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục rà soát các tiêu chí đối với những xã chưa đạt, phân nhóm các tiêu chí để thực hiện, đồng thời chỉnh sửa lại cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của

từng địa phương. Ngoài việc phân công trách nhiệm đối với từng đồng chí phụ trách các xã cần gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm của các đồng chí phụ trách trong quá trình thực hiện. Lưu ý tới những xã có hệ thống chính trị hoạt động chưa tốt, cần sát sao trong công tác chỉ đạo. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Kiến Xương tiếp tục huy động nguồn lực, trong đó chú ý tới nguồn lực của người dân, con em xa quê để giúp cho các xã về đích NTM.

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

thuốc còn trải qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn khi truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng thuốc. Một trong những giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển ngành dược là ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc. Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc và thí điểm ứng dụng trên địa bàn một số tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng quản lý bán thuốc tại Việt Nam còn lỏng lẻo, ở đâu cũng mua được kháng sinh, điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn gây

tình trạng kháng kháng sinh. Hiện có 22.000 loại thuốc đang được lưu hành với nhiều tên gọi khác nhau, người dân cũng khó có quan quản lý không có công cụ nào để biết rõ được đường đi, xuất xứ, hạn sử dụng, công dụng của thuốc. Do vậy, việc kết nối mạng hệ thống nhà thuốc, truy xuất thuốc sẽ gián tiếp và tiến tới tiếp loại bỏ mọi hành vi không trong sạch có tính gian lận trong sản xuất, kinh doanh thuốc. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Việc tham gia kết nối phải được thực hiện nghiêm túc bởi ngoài là nghĩa vụ, còn là trách nhiệm, đạo đức xã hội đối với nhân dân, vì sức khỏe của người dân.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu đã ấn nút kết nối khai mua được kháng sinh, điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn gây

HỘI THẢO KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

gọi là "Thập tài phong trần", Nguyễn Du được sự nuôi nấng, đùm bọc của dòng họ Đoàn Nguyễn và nông dân, phú hào nơi miền quê nghĩa tình này. Chính nơi đây đã góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn văn chương của ông, cuộc sống và tâm sự của Nguyễn Du trên mảnh đất Thái Bình được phản ánh sâu sắc, trung thực qua tác phẩm Thanh Hiên thị tập, với 78 bài thơ chữ Hán.

Trên cơ sở các tư liệu, cần có khoa học của hội thảo để đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du trên quê hương Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa Nguyễn Du trong sự nghiệp giáo dục và phát triển văn hóa của tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Quỳnh Phụ nói riêng.